

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

CUỘC THI ẢNH

“ DẤU ẤN CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ ”- NĂM 2022

Tên công đoàn cơ sở: Công đoàn trường Tiểu học Quang Trung

Họ và tên tác giả: Ngô Thị Nga

Chức vụ: Ủy viên BCH công đoàn

Tên tác phẩm: Kết sức mạnh - Nói thành công

Các nhân vật trong ảnh là đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung.

Cuộc thi ảnh “Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô năm 2022” là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa từ đó có thể tôn vinh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tinh thần lao động “Kết sức mạnh- Nói thành công” của tập thể CBGVNV Trường Tiểu học Quang Trung.

Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”. Trường Tiểu học Quang Trung mới thành lập được 3 năm nhưng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, để nhà trường ngày càng phát triển đi lên thì Công đoàn trường là một tổ chức vô cùng quan trọng quyết định sự thành công và phát triển đó. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Tiểu học Quang Trung có được ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau của mỗi một đoàn viên Công đoàn.



Hàng năm, công đoàn nhà trường kết hợp với Ban giám hiệu tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.



Trong thời gian đại dịch Covid hoành hành, đoàn viên công đoàn trường Tiểu học Quang Trung cũng chung sức, chung lòng hỗ trợ Trạm Y tế xã trong công tác nhập liệu tiêm phòng vaccin Covid – 19.



“Hiến máu nhân đạo” - Một nghĩa cử cao đẹp đã trở thành truyền thống hàng năm và luôn luôn được đoàn viên công đoàn hưởng ứng nhiệt tình.



Hình ảnh đoàn viên công đoàn Nguyễn Ngọc Liên và các giáo viên, học sinh trong trường trong tiết mục dự thi " Cô giáo tài năng duyên dáng cấp TP năm 2021". (Đạt giải Ba)



Giáo dục truyền thống tốt đẹp " Uống nước, nhớ nguồn", hàng năm, tập thể cán bộ giáo viên công đoàn và các con học sinh đều có buổi lễ viếng thiêng liêng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Lã - nơi yên nghỉ của hàng trăm nghìn các anh hùng liệt sỹ.



Các thầy cô giáo đang lao động vệ sinh trong và ngoài trường học để đón các con học sinh quay trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ vì đại dịch Covid-19 tại Trường TH Quang Trung



Các thầy cô giáo đoàn viên công đoàn nhà trường đang hướng dẫn học sinh đo nhiệt độ và khử khuẩn tại cổng trường Tiểu học Quang Trung



Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung được Liên đoàn Lao động Huyện Gia Lâm tặng Giấy khen Công đoàn xuất sắc và phong trào giỏi việc nước- đảm việc nhà.

Có được kết quả trên là do sự lãnh đạo kịp thời của cấp trên, sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ nhà trường, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, sự quyết tâm đồng lòng của mỗi công đoàn viên đã và đang đóng góp xây dựng tập thể nhà trường: “Đoàn kết, vững mạnh và thành công”.